
  

 

 
 
 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

       
   
     

    
    

   
     
    

  
      
   

    
    

    
 

   
   

    
 

 
 

    
     

     
 

  

  
      

 

  
          

 
         
     

 

      
    

        
       

Cyngor Bwrdeistref Sirol 

MERTHYR TUDFUL 

MERTHYR TYDFIL 
County Borough Council 

FFORWM CYLLIDEB YSGOLION 
Dydd Mawrth, Gorffennaf 11eg 2023 

(Y Ganolfan Ddinesig) 

NODIADAU 

PRESENNOL: Keith Maher (Pen Y Dre High) - Cadeirydd 
Stuart James (Afon Taf) 
Owen Morgan (Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa) 
Laurence Matuszczyk (Ysgol Gynradd Trefedward) 
Paul Phillips (Ysgol Gynradd Gellifaelog) 
Rhiannon Stephens-Davies (Ysgol Arbenig Greenfield) 
Ryan Morgan (Parneriaeth Ddysgu Taf Bargoed) 
David Anstee (Ysgol Y Graig) 
Sue Walker (Cyfarwyddwr Addysg) 
Cynghorydd Andrew Barry (Aelod Cabinet dros Lywodraethu ac Adnoddau) 
Steve Jones (Prif Swyddog Cyllid) 
Anthony Lewis (Pennaeth Cynllunio a Gwella Ysgolion) 
Ian Kent (Cyfrifydd Addysg) 
Garhard Williams (Cynrychiolydd Undeb Llafur) 

HEFYD YN BRESENNOL : Phil Strand (TG Ysgolion) 
Joanna Lewis (RheolwrLMS) 
Gary Winston (Clerc i’r Fforwm) 

YMDDIHEURIADAU AM 
ABSENOLDEB: 

Sarah Hopkins (Y Bendigaid Carlo Acutis) 
Mike O’Neill (Pen Y Dre) 
Sarah Townsin (Ysgol Coed Y Dderwen) 

Rhif TRAFODAETH/GWEITHRED 

1. Croeso 
Croesawodd y cadeirydd bawb i’r cyfarfod. 

2. MUNUDAU 
Cytunwyd bod cofnodion Cyfarfod y Fforwm canlynol fel cofnod cywir 

• Grwp Gwaith Fforwm Cyllideb Ysgolion – Mawrth 14eg 2023 
• Fforwm Cyllideb Ysgolion- 27ain 2023 

3. Materion yn codi o’r munudau 
27ain Mawrth 2023 (6.01) Caffael 
Rhoddodd Anthony Lewis ddiweddariad ac eglurodd fod cyfarfodydd wedi'u cynnal gyda'r Tîm 
Caffael a bod cyfarfodydd pellach i'w cynnal. Byddai gwybodaeth bellach yn cael ei adrodd i'r 
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Rhif TRAFODAETH/GWEITHRED 

gweithgor y tymor nesaf. 

4. MIS/SIMS mewn Ysgolion a Chymru (wedi ei olygu) 
Darparodd Phil Strand ddiweddariad ar y canlynol: 

Newid i gontractau a Chynnal SIMS 
• Mae ESS SIMS wedi rhoi hysbysiad i ALl/Ysgolion ar drefniadau lletya cronfa ddata SIMS a 

ganiateir. 
• Mae gan yr ALl ddau opsiwn ar gyfer trefniadau lletya cymeradwy: 
• - Hunan-gynnal (ar y safle) mewn ysgolion - opsiwn A. 
• - Gwasanaeth cysylltiedig â SIMS, a ddarperir gan ESS Cloud - opsiwn B. 
• Mae angen i drefniadau lletya cymeradwy fod yn eu lle erbyn 31 Rhagfyr 2023. 
• Bydd newid y trefniadau lletya yn arwain at gontract Saas newydd am dair blynedd. 

Mae taliadau gwasanaeth blynyddol yn gysylltiedig â Gwasanaeth Cysylltiedig SIMS. 
• Mae yna ALlau ac ysgolion eraill ar draws Cymru/Lloegr sydd mewn sefyllfa debyg. 

Potensial ar gyfer caffael o amgylch MIS yn y dyfodol i ysgolion yng Nghymru 
Newidiodd contractau MIS ar gyfer ysgolion yng Nghymru o 12 mis i 36 mis, mae cyfle wedi’i nodi i 
ystyried y MIS sydd ar gael yng Nghymru a’r cyfle i sicrhau’r telerau masnachol gorau i gefnogi ein 
trefniadau gwaith gyda darpar ddarparwr MIS. 

I gefnogi'r gwaith hwn, mae dwy raglen waith wedi'u cychwyn. Prosiect darganfod (sydd bellach 
wedi'i gwblhau gan y CDPS) a phrosiect caffael (yn parhau gan CLlLC). 

Arweiniodd y prosiect darganfod at dri opsiwn: 

1. Gwneud dim – gallem aros gydag ESS a bydd y trefniant contract presennol yn caniatáu i’r 
cynnyrch fudo i’r ‘Next Gen’ yn naturiol. 
2. Datblygu MIS sy'n eiddo i'r sector cyhoeddus ar gyfer ysgolion yn seiliedig ar gynnyrch y Ganolfan 
Athrawon gan Gyngor Ceredigion. Fodd bynnag, efallai na fydd hwn yn opsiwn ymarferol i 
gynghorau yn y tymor byr i ganolig. Mae system y Ganolfan Athrawon ar hyn o bryd yn un gynradd 
yn unig ac ni fyddai’n ehangu i Gymru gyfan heb fuddsoddiad sylweddol. 

3. Cynllunio nawr ar gyfer ymarfer caffael marchnad agored i ddarparu'r telerau masnachol 
gorau ac i gwrdd ag anghenion y sector ysgolion. Disgwylir i gontractau ESS presennol ddod i 
ben (2025/2026). Yn ogystal â SIMS EES, nodwyd dau gynnyrch arall gan werthwyr posibl: Arbor 
a Bromcom. 

5. Adfachu Hyfforddiant Arbennig ac EOTAs 
Eglurodd Sue Walker fod y trefniadau presennol ar gyfer myfyrwyr sy'n cael Hyfforddiant Arbennig 

neu EOTAs yn gweld bod cyllid ar gyfer y myfyrwyr hyn yn cael ei adfachu am yr amser nad 
ydynt yn yr ysgol. Yr unig gyllid a gaiff ei adennill yw'r cyllid a ddarparwyd drwy'r dyraniad 
fformiwla. 

Mae awdurdodau lleol eraill hefyd yn adfachu elfen o gyllid y Grant Amddifadedd Disgyblion a 
byddaf yn gofyn i Joanna baratoi papurau i gyflwyno cynigion ar sut y gellid cymhwyso hyn 
yma. Bydd papur yn cael ei gyflwyno i'r gweithgor. 

KM: Tra fy mod yn tueddu i gefnogi trefniant o'r fath, byddwn yn ddiolchgar pe bai modd i ni gael 
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Rhif TRAFODAETH/GWEITHRED 

rhagor o wybodaeth a manylion am y goblygiadau i ysgolion. 

6. Balansau Ysgolion 
Cyflwynodd Joanna Lewis adroddiad ar falansau ysgolion ar 31 Mawrth 2023 a thynnodd sylw at y 

pwyntiau allweddol a ganlyn: 

• Mae balansau ysgol cronnus ar 31 Mawrth 2023 yn sefyll ar £3,878,968. Yn wahanol i'r ddwy 
flynedd flaenorol, ni dderbyniwyd unrhyw grantiau hwyr ac felly nid oes angen addasu'r 
balans. 

• Mae hyn yn cymharu â balans y flwyddyn flaenorol o £6,339,355 neu £3,646,167 wrth eithrio 
grantiau hwyr. 

• Gostyngodd balansau ysgolion cyfanredol o 14.93% o'r cyllid fformiwla i 9.1% ond mae'n parhau i 
fod yn uwch na tharged meincnod yr ALl o 3%. 

• Mae'n ymddangos bod lefel ostyngol balansau ysgolion yn cael ei ailadrodd ar draws Cymru a 
disgwylir iddo waethygu yn ystod 2023/2024 a thros y blynyddoedd ariannol dilynol. 

• Nodwyd ysgolion mewn categori risg Ambr (7) a Choch (1); fodd bynnag, nid oedd yr un ysgol 
mewn sefyllfa o ddiffyg ar 31/03/23. 

• Ar 31/03/23, roedd gan 16 ysgol falansau dros ben a oedd yn uwch na'r trothwyon a nodwyd yn y 
Polisi Adfachu Balansau Ychwanegol. 

• Rhagwelir y bydd 15 ysgol mewn perygl o ddiffyg yn eu cyllidebau dros gyfnod y CATC ac mae 
gwaith yn cael ei wneud i sicrhau y gellir pennu cyllideb gytbwys dros y tymor canolig. 

Nododd yr aelodau'r adroddiad a diolchwyd i Joanna a'r Tîm Cefnogi Llywodraethwyr am eu gwaith 
yn cefnogi ysgolion gyda'u cyllidebau dros gyfnod anodd iawn. 

Dywedodd Sue Walker wrth yr aelodau y byddai adroddiad cyllideb manwl yn cael ei ddarparu i'r 
Pwyllgor Craffu. 

7. Proffil Cyllideb Addysg 
Cyflwynodd Anthony Lewis Gyllideb yr Adrannau Dysgu 2023-2024 ac eglurodd bob llinell gyllideb. 

KM: Diolch, mae'n ddiddorol gweld y dadansoddiad yn fanwl. 

LM: Pam mae Darpariaeth LRB yn Afon Taf yn cael ei chyflwyno fel llinell gyllideb ar wahân? 
AL: Yn hanesyddol roedd y ddarpariaeth yn Uned Gwrandawiad Rhannol a oedd yn cael ei 
hariannu'n llawn yn ganolog. Mae bellach wedi dod yn CAD, ac mae angen inni adolygu'r daflen 
gyllideb i adlewyrchu hyn gan y gallai hyn gael ei ddangos yn awr o fewn yr ISB cyffredinol. 

LM: Ble mae’r ddarpariaeth ar gyfer cyflog y Cyfarwyddwr Addysg? 
SJ: Mae hyn wedi'i gynnwys yn y Cynllun Cyllideb Corfforaethol. 

RM: Mae therapi lleferydd yn llinell gyllideb ond yn cael ei ddarparu'n allanol, sut mae sicrhau 
gwerth am arian yn y maes hwn gan fod gan lawer o ysgolion bryderon am y gwasanaeth. 
AL: Mae ein Tîm ADY yn monitro hyn ac yn cynnal trafodaethau rheolaidd gyda'r Bwrdd Iechyd 
ynghylch ansawdd y gwasanaeth. Gellid gofyn i ysgolion roi eu barn drwy holiadur, a gellir codi hyn 
gyda chydweithwyr ADY i'w ystyried ymhellach. 

LM: Mae gennyf bryderon ynghylch y buddion a gawn o’r trefniant gyda Chonsortiwm Canolbarth y 
De ac a ydym yn cael gwerth am arian. 
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Rhif TRAFODAETH/GWEITHRED 

PP: Yn ddiweddar, cawsom CSC mewn Cyfarfod Pwyllgor Craffu ac roedd cyfle i ofyn y cwestiynau 
hyn yn y cyfarfod hwnnw. 

SW: Disgwyliwn i’r Gweinidog gyhoeddi y bydd adolygiad o sefydliadau canol megis Estyn, 
Awdurdodau Lleol a Chonsortia Rhanbarthol a gallai hyn fynd i’r afael ag unrhyw faterion. 

8. Unrhyw fater arall 
Cododd Laurence Matuszczyk y canlynol: 

8.01 Dyraniad Fformila (Cymraeg) 
Mae Ysgolion Cyfrwng Cymraeg yn derbyn arian ychwanegol am y Gymraeg. Oni ddylai 
pob Ysgol dderbyn hwn gan bod disgwyl i ddarparu lefel o addysg Gymraeg? 
(AL) Mae hyn yn rhywbeth y gallwn ei ystyried. 

8.02 Dyraniad Fformiwla (AAA) 
Ar ddatganiad dyraniad fformiwla pob ysgol mae datganiad llinell waelod sy’n dangos y 
cyllid AAA tybiannol. Beth sydd wedi'i gynnwys yn y ffigur hwn a pha berthnasedd y mae'r 
ffigur hwn yn ei olygu? 

(SW) Gallwn ystyried hyn ymhellach a dod yn ôl i gyfarfod arall. 

8.03 Tal Athrawon 
Pan wnaethpwyd toriad i gyllidebau ysgolion eleni, fe wnaethom ddefnyddio’r ffigwr 
gwaelodlin ac yna ei leihau 3.01%. Mae hyn yn golygu nad oedd unrhyw ddyfarniad 
cyflog wedi'i ariannu'n llawn. 
(AL) Rydym fel arfer yn edrych ar linellau fformiwla unigol wrth ystyried sut i leihau cyllid, 
ond ni wnaethpwyd hyn eleni a chymhwyswyd y gostyngiad i'r llinell waelod ac efallai y 
bydd angen ei ailystyried yn y dyfodol. Fodd bynnag, fel y gwnaed ar ôl hynny. codwyd 
dyfarniad cyflog a phwysau chwyddiant, mae'r elfennau hyn wedi'u hariannu'n llawn. 
Disgwylir i bob ysgol nodi eu gostyngiadau cyllideb eu hunain sy'n cyfateb i ostyngiad o 3% 
yn y cyllid i sicrhau bod digon o arian ar gyfer y gyllideb barhaus. 

KM: Mae’n amlwg bod ffyrdd gwahanol o edrych ar hyn, diolch am egluro safbwynt yr 
awdurdod 

8.04 Deiseb 
Mae deiseb wedi'i lansio i ofyn i Lywodraeth Cymru drafod effaith toriadau yn y gyllideb ar 

ysgolion a'r effaith negyddol y bydd yn ei gael ar y ddarpariaeth addysg. Byddai LM yn dosbarthu 
dolen i'r ddeiseb a drefnwyd gan grŵp cenedlaethol o lywodraethwyr ysgol. 

9. Cyfarfodydd nesaf 
Cytyunwyd ar y cyfarfodydd canlynol 

• Fforwm Cyllideb Ysgolion - Medi 19eg 2023 
• Grwp Gwaith Fforwm Cyllideb Ysgolion - Hydref 10fed 2023 

10. Sylwadau cloi 
Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu cyfraniad dros y flwyddyn a diolch i’r swyddogion ac aelodau 

Page 4 of 5 



  

 

  

          
 

 

Rhif TRAFODAETH/GWEITHRED 

etholedig am eu cefnogaeth trwy adeg caled a dymunodd wyliau haf braf i bawb. 

Page 5 of 5 


